

Số 663 -TB/HU

Anh Sơn, ngày 09 tháng 5 năm 2019

THÔNG BÁO

**KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY
tại Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa**

Ban Thường vụ Huyện ủy với Bí thư chi bộ khối, thôn, bản

Ngày 04 tháng 5 năm 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại với Bí thư chi bộ khối, thôn, bản trên địa bàn huyện, với sự tham gia của trên 420 đại biểu, có 252 Bí thư chi bộ khối, thôn, bản toàn huyện; đại diện các Ban công tác xây dựng Đảng Tỉnh ủy; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020; Trưởng, phó các ban công tác xây dựng Đảng, UBKT, Văn phòng Huyện ủy; Trưởng các phòng, ban HĐND, UBND huyện, MTTQ và các đoàn thể cấp huyện; cán bộ chủ chốt 21 xã, thị trấn; Bí thư Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Huyện ủy. Hội nghị đã nghe Dự thảo Báo cáo trả lời kiến nghị, đề xuất của các địa phương; báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019 của Đảng bộ huyện. Sau một buổi diễn ra, trong không khí công khai, dân chủ, cởi mở, trách nhiệm và xây dựng, Hội nghị cơ bản hoàn thành các nội dung chương trình đề ra.

Tại Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy đã đánh giá cao vai trò của các chi bộ, các đồng chí bí thư chi bộ khối, thôn, bản trong thời gian qua đã phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở, góp phần quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của cơ sở Đảng, trong đó cấp ủy, chi ủy là bộ phận của chi bộ, Bí thư chi bộ là người đứng đầu chi ủy, đã giữ được vai trò hạt nhân đoàn kết của chi bộ, phát huy tốt vai trò của các chi bộ, thật sự “nền móng” của Đảng cơ sở, trách nhiệm của các Bí thư chi bộ và chi ủy các chi bộ ngày càng nâng cao, lãnh đạo, tập hợp được sức mạnh của quần chúng nhân dân thực hiện thắng lợi các phong trào, nhất là công tác xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần quan trọng trong sự phát triển chung trên địa bàn huyện.

Hội nghị đã tập trung thảo luận, làm rõ nội dung trả lời 25 vấn đề từ các cơ sở gửi đến Ban Thường vụ Huyện ủy; đồng thời có 24 ý kiến được đại biểu trao đổi trực tiếp tại hội nghị. Sau khi nghe các ý kiến trao đổi, đối thoại, Ban Thường vụ Huyện ủy kết luận như sau:

ỦY BAN NHÂN DÂN H. ANH SƠN
Số: 2604
Ngày: 13/5/2019
Chuyên: ĐẾN

g-CT
- PC
- u/vu
- T.đ
- Trung
Nhập/An

